



Tháng 01 - 2017

Thông tin Y TẾ

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE - SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ

SỞ Y TẾ TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017



Ts.Bs Nguyễn Nam Hùng – Giám đốc Sở Y tế trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2016

Ngày 10- 01- 2016 Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2016 hệ thống y tế địa phương từng bước được hoàn thiện đáp ứng được nhu cầu CSBVSKND; Hoạt động phòng chống dịch được triển khai một cách chủ động và hiệu quả, các bệnh dịch nguy hiểm đã được khống chế, đẩy lùi; Các Dự án/ Chương trình mục tiêu Quốc gia đã được triển khai có hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; Công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao về cả số lượng, chất lượng dịch vụ và tinh thần thái độ phục vụ; Ứng dụng CNTT đã được triển khai mạnh mẽ; Xã hội hóa y tế ngày càng được đẩy mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017: Tranh thủ mọi nguồn lực, tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế của tỉnh trên cả 3 mặt cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực; Từng bước xây dựng đội ngũ CBYT đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý và từng bước nâng cao chất lượng mọi mặt, nhằm đáp ứng với tình hình mới; Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra dịch bệnh; Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.; Tăng cường các hoạt động truyền thông; nâng cao chất lượng

(Xem tiếp trang 2)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐÌNH DẬU VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2017

- Tập trung tuyên truyền các biện pháp bảo đảm ATTP, đặc biệt là các biện pháp vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm.

- Thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các chợ đầu mối, siêu thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt, cá, rau, củ, quả, trà, mứt, bánh, kẹo, rượu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giải khát, nước đá; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào chất lượng, an toàn sản phẩm, hạn sử dụng, nguồn gốc nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm, việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm, nguyên liệu, phụ gia sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm, điều kiện sản xuất thực phẩm và quảng cáo thực phẩm.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát ATTP đối với các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và kinh doanh dịch vụ ăn uống tập trung trên địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện ATTP, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (thuộc đối tượng phải cấp). Sẵn sàng phương

(Xem tiếp trang 3)

SALBUTAMOL SỬ DỤNG ĐIỀU TRỊ BỆNH GÌ ?

Thời gian qua, những người nuôi heo thường sử dụng salbutamol để tạo nạc nhằm thu lợi nhuận cao. Đây là chất cấm dùng trong chăn nuôi vì ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi dùng thịt heo có chất tạo nạc làm thực phẩm, đồng thời việc làm này cũng vi phạm pháp luật. Đối với y học, salbutamol được sử dụng để điều trị bệnh nội khoa hô hấp và sản khoa, vì vậy chúng ta cần biết vấn đề liên quan đến chất salbutamol.

Salbutamol có tác dụng chọn lọc kích thích các thụ thể β_2 ở cơ trơn phế quản, cơ tử cung, cơ trơn mạch máu; ít tác dụng tới các thụ thể β_1 ở trên cơ tim nên chúng có ảnh hưởng làm giãn phế quản, giãn cơ co tử cung và ít có tác dụng trên tim. Thuốc được sản xuất dưới nhiều dạng khác nhau như: bình xịt khí dung, nang bột để hít, dung dịch phun sương, viên uống, lọ sirô uống, ống tiêm. Tác dụng của thuốc phụ thuộc vào đường dùng dưới dạng khí dung, uống hay tiêm.

Trong điều trị nội khoa hô hấp, salbutamol được chỉ định sử dụng trong thăm dò chức năng hô hấp, điều trị cơn hen phế quản, ngăn cơn co thắt phế quản do gắng sức; điều trị tắc nghẽn đường dẫn khí hồi phục được; điều trị cơn hen phế quản nặng, cơn hen phế quản ác tính; điều trị viêm phế quản mạn tính, giãn phế quản. Lưu ý khi dùng liều thông thường mà kém tác dụng thì thường do đợt hen phế quản nặng lên, trường hợp này bác sĩ phải căn dặn người bệnh trở lại khám bệnh ngay, không được tự ý tăng liều tối đa đã được hướng dẫn trước đó. Lưu ý trong thuốc có hoạt chất có thể cho kết quả dương tính đối với các xét nghiệm phát hiện chất doping ở các vận động viên thể dục thể thao. Nếu người bệnh có nhiều đờm, phải điều trị phù hợp để khắc phục triệu chứng này trước khi dùng thuốc ở dạng khí dung. Phải hết sức thận trọng khi sử dụng salbutamol uống và tiêm cho người bị cường giáp, rối loạn nhịp thất, bệnh cơ tim tắc nghẽn, rối loạn tuần hoàn động mạch vành, tăng huyết áp, tiểu đường, người bệnh đang dùng thuốc ức chế enzyme monoamine oxydase hay thuốc ức chế β ; trong trường hợp này có thể dùng dưới dạng khí dung. Cần thận trọng khi dùng các dạng thuốc

salbutamol đối với phụ nữ mang thai để điều trị co thắt phế quản vì thuốc có tác động đến cơ co tử cung, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Khi chỉ định sử dụng salbutamol, cần phải giảm liều thuốc kích thích β khác nếu đang dùng.

Trong điều trị sản khoa, salbutamol thường được sử dụng dưới dạng viên nén và thuốc tiêm. Thuốc được chỉ định dùng một thời gian ngắn trong chuyển dạ sớm khi không có biến chứng và xảy ra từ tuần thứ 24 đến tuần thứ 33 của thai kỳ; mục đích là làm chậm thời gian sinh để có thời gian cho liệu pháp corticosteroid có tác dụng đối với phát triển của phổi của thai nhi hoặc để có thể chuyển người mẹ đến một đơn vị có chăm sóc tăng cường trẻ sơ sinh. Lưu ý chống chỉ định đối với những trường hợp mắc cảm với thuốc, nhiễm khuẩn nước ối, chảy máu nhiều ở tử cung, có bệnh tim nặng, người mang thai nhiều lần, khi tiếp tục mang thai có nhiều nguy cơ cho cả mẹ và con như vỡ ối, cổ tử cung mở trên 4cm...; có sản giật, tiền sản giật. Cần thận trọng trong các trường hợp điều trị chuyển dạ sớm với nhiều nguy cơ phù phổi, vì vậy phải giám sát tình trạng giữ nước và chức năng tim phổi của sản phụ. Nên truyền dịch với lượng tối thiểu bằng dung dịch glucose 5%, tránh dùng dung dịch natri clorid 0,9%; lưu ý phải ngừng ngay thuốc và cho thuốc lợi tiểu nếu thấy có triệu chứng đầu tiên của phù phổi. Cần nhớ một điều quan trọng là nếu dùng thuốc với liều lượng tương đối cao dễ gây ra tác dụng không mong muốn cho người mẹ như tim đập nhanh, hạ huyết áp, nôn, tăng đường huyết, giảm kali huyết và nghiêm trọng hơn là thiếu máu cục bộ cơ tim, loạn nhịp, phù phổi. Thuốc phải được dùng tại bệnh viện dưới sự giám sát, theo dõi của bác sĩ điều trị.

Khi người sử dụng loại thực phẩm thịt heo có chất tạo nạc salbutamol trong các bữa ăn hàng ngày, dư lượng thuốc sẽ tích tụ lại trong cơ thể làm ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe gây nhiễm độc, bị nhức đầu, run chân tay, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, nhịp tim nhanh tăng hoặc hạ huyết áp... Trường hợp nhiễm độc nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Salbutamol là thuốc điều trị bệnh cho người, không được sử dụng trong chăn nuôi gia súc.

Bs. Nguyễn Võ Hình

SỞ Y TẾ TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2016...

(Tiếp theo trang 1)

các dịch vụ chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân HIV; Mở rộng điều trị thay thế bằng Methadone...; Tăng cường các giải pháp kiểm soát ngộ độc thực phẩm, thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP; Tiếp tục nâng cao chất lượng KCB và tinh thần thái độ phục vụ. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để từng bước phát triển và mở rộng các dịch vụ kỹ thuật cao; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; kiểm soát dân số vùng biển, ven biển và đầm phá; Ưu tiên công tác làm mẹ an toàn và công tác phòng

chống SDD ở trẻ em; Từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm; Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực và mọi hoạt động của ngành. Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC và thực hiện tốt qui chế dân chủ trong toàn ngành; Quản lý giá thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Đồng thời tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa TTBYT; Tăng cường công tác thanh kiểm tra trong lĩnh vực hành nghề YDTN, ATTP, mỹ phẩm...; Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp cận với công nghệ mới và tăng cường nguồn lực cho ngành./

Nhật Nam

THỨC ĂN GIÚP TĂNG SỰ TẬP TRUNG CHÚ Ý

1. Cafein có thể giúp bạn tỉnh táo, lanh lợi hơn

Người ta tìm thấy trong cà phê, sôcôla, nước uống tăng lực và một vài loại thuốc, có chất cafein có khả năng làm tăng thêm sinh lực và giúp tập trung chú ý, khiến cho bạn phấn chấn nhưng hiệu ứng chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Tuy nhiên, nếu bạn dùng quá độ thì sẽ gây bồn chồn, kích động và khó chịu cho bạn.

2. Đường có thể làm bạn tỉnh táo linh hoạt

Đường được xem là nguồn nhiên liệu đối với não bộ, không phải đường thẻ mà là đường glucose do cơ thể biến dưỡng thành từ đường thẻ hay glucid mà bạn ăn vào. Điều đó giải thích tại sao khi bạn uống một ly nước ngọt thì có thể kích thích trí nhớ, tư duy và tinh thần. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều lại làm cho trí nhớ giảm sút. Hãy sử dụng đường hợp lý để tăng cường trí nhớ mà không làm tăng trọng lượng cơ thể.

3. Ăn điểm tâm để “nạp năng lượng” cho não bộ

Bạn có ý định bỏ qua bữa ăn sáng? Các công trình nghiên cứu gần đây cho thấy bữa ăn điểm tâm có thể cải thiện trí nhớ ngắn hạn và sự tập trung chú ý. Học sinh sinh viên mà ăn sáng thì khả năng học tập tốt hơn là người không ăn. Thức ăn bổ não thuộc loại “cao cấp” bao gồm: các loại hạt nhiều chất xơ, các sản phẩm từ sữa và trái cây. Tuy nhiên, cũng đừng ăn thái quá, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng bữa điểm tâm giàu calo quá có vẻ như gây cản trở cho sự tập trung chú ý.

4. Cá thực sự là thức ăn bổ não

Nguồn protein chủ yếu để “kích hoạt” não bộ là cá. Vi cá chứa nhiều acid omega-3 rất thiết yếu cho sức khỏe của trí não. Chất mỡ có lợi cho sức khỏe này làm tăng sức mạnh cho não bộ. Một khẩu phần ăn chứa nhiều acid omega-3 có khả năng làm giảm chứng mất trí nhớ cũng như nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ; Hơn nữa, chúng có thể đóng một vai trò sống động trong việc kiện toàn trí nhớ đặc biệt là ở người cao tuổi.

Để tăng sức khỏe cho não bộ và trái tim, chúng ta nên ăn 2 bữa cá mỗi tuần.

5. Cần ăn thêm hàng ngày quả hạnh nhân và sôcôla

Theo một số công trình nghiên cứu về giảm chức năng nhận thức liên quan đến tuổi cho thấy quả hạnh nhân và các loại hạt là nguồn cung cấp vitamin E có tác dụng chống oxy-hóa. Sôcôla đen cũng có chứa các chất chống oxy-hóa mạnh. Ngoài ra còn có các chất kích thích tự nhiên như cafein, có tác dụng tăng cường khả năng tập trung chú ý.

Như vậy, mỗi ngày bạn ăn một ít quả hạnh nhân và sôcôla đen thì chỉ với một nhóm nhỏ này cũng đầy đủ hiệu năng như bạn ăn nhiều đường hay mỡ.

6. Trái bơ và ngũ cốc

Ngũ cốc và trái cây như trái bơ làm giảm lượng cholesterol “xấu”, làm giảm nguy cơ hình thành các

mảng xơ vữa có thể ngăn chặn nguy cơ đau tim và khiến cho mạch máu lưu thông...thoải mái, cũng như “kích hoạt” tế bào não.

Hạt ngũ cốc như bắp và lúa mì, cũng làm cho khẩu phần ăn chứa nhiều chất xơ và vitamin E. Cho dù trái bơ có nhiều chất béo nhưng vẫn tốt cho sức khỏe bởi vì đây là acid béo không no giúp cho lưu thông máu huyết.

7. Trái việt quất (Blueberry) là loại siêu dinh dưỡng

Công trình nghiên cứu trên thú vật cho thấy trái việt quất (blueberry) có khả năng bảo vệ não khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra và có thể làm giảm triệu chứng của các bệnh liên quan đến tuổi già như bệnh Alzheimer hay bệnh sa sút trí tuệ. Các công trình nghiên cứu còn cho thấy khẩu phần ăn chứa nhiều quả việt quất cải thiện được cả hai chức năng nhớ và vận động ở chuột lớn tuổi. Điều này khiến cho những con chuột già này có được tinh thần như ở những con chuột mới lớn.

8. Lợi ích của một khẩu phần ăn tốt cho sức khỏe

Nếu khẩu phần ăn thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu thì có thể gây tổn hại đến khả năng tập trung chú ý của bạn. Ăn quá nhiều hay quá ít cũng ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Một bữa ăn quá no nề làm cho bạn mệt mỏi trong khi một bữa ăn quá ít calo lại khiến cho bạn bị dẫn vật vì cơn đói.

Lợi ích cho bộ não: cần một khẩu phần ăn cân bằng đầy đủ các loại thức ăn bổ dưỡng.

(Theo WebMD.11.2016)

Bs Nguyễn Văn Thông

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

án, lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm.

- Phát hiện sớm các hành vi vi phạm về ATTP, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi và sản phẩm vi phạm về ATTP theo đúng quy định của pháp luật. Đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển cơ quan điều tra truy tố trước pháp luật những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng, tái diễn. Công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và cho cộng đồng.

BBT

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 4 BCHTW ĐẢNG KHÓA XII

Ngày 16- 01- 2017, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XII và chuyên đề Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị là những cán bộ chủ chốt của các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đắc Dũng – UVTV- Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã trình bày nội dung cơ bản Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chuyên đề: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Nhân- Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày nội dung Nghị quyết 05 -NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 khóa XII về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; nội dung Nghị quyết số 06 -NQ/TW về Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kết luận số 09-KL/TW của BCHTW Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

V.K

BỆNH VIỆN MẮT HUẾ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH NÂNG HẠNG III LÊN HẠNG II

Ngày 12- 01- 2017, Bệnh viện Mắt Huế tổng kết công tác năm 2016 triển khai kế hoạch năm 2017 và công bố quyết định nâng hạng Bệnh viện Mắt Huế từ hạng III lên hạng II. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Ths.Bs Hoàng Hữu Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế

Năm 2016, Bệnh viện Mắt Huế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tổng số lần khám nội viện là 43.106, tăng 110% so với năm 2015; bệnh nhân điều trị nội trú là 4.708, số lượt phẫu thuật là 4.276, tổng số thủ thuật thực hiện là 23.265, tổng số lượt khám bảo hiểm điều trị ngoại trú là 21.876; tổng số lượt điều trị bảo hiểm nội trú là 4.543; tổng số lượt khám điều trị BH ngoại trú cho trẻ em dưới 6 tuổi là 654. Nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được áp dụng: kỹ thuật PHACO xoáy, đặt thể thủy tinh nhân tạo đa tiêu, thể thủy tinh chống loạn thị... Ngoài ra, Bệnh viện cùng với Hội người cao tuổi đã triển khai tốt “Cuộc vận động mắt sáng cho người cao tuổi”; phối hợp với tổ chức ORBIS triển khai các hoạt động của dự án.

Năm 2017, Bệnh viện Mắt Huế tiếp tục duy trì và nâng cao thu hút bệnh nhân đến khám điều trị và phẫu thuật; triển khai quyết liệt các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng của bệnh viện theo tiêu chí quản lý chất lượng của Bộ Y

tế, phấn đấu đạt bình quân 3,5 điểm trở lên; thực hiện thành công cơ chế tự chủ theo lộ trình, hướng đến tự chủ hoàn toàn...

Nhật Nam

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ NĂM 2016

Ngày 17- 01- 2017, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tiếp tục đa dạng hoá các hoạt động, chủ động xây dựng và cung cấp, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng như: phòng chống các bệnh không lây nhiễm, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dịch bệnh mới nổi như cúm AH5N1, H7N9, Ebola, MERS-Cov, Zika...

Trung tâm thường xuyên tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác y tế. Thông tin phản ánh kịp thời các hoạt động của ngành y tế tỉnh nhà về phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, gương người tốt việc tốt, đơn vị điển hình tiến tiến trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trên ấn phẩm Bản tin Y tế, Thông tin Y tế; các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Thừa Thiên Huế, chương trình phát thanh 60 phút bạn và tôi, chuyên mục truyền hình và phát thanh “Sức khỏe cho mọi người” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đặc biệt là các tin, bài trên trang thông tin điện tử của đơn vị đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt người truy cập. Trung tâm còn phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện các chiến dịch truyền thông tư vấn lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản- kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, chương trình sức khỏe học đường, phòng chống tác hại thuốc lá ...

P.H

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

Ngày 06- 01- 2017, tại thành phố Huế, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá – Bộ Y tế phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị Phổ biến Luật phòng chống tác hại thuốc lá – Nghị định 176/NĐ/CP hướng dẫn xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc. Đến dự có ThS. Dương Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện lãnh đạo 9 trung tâm y tế huyện/thị/thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến Luật phòng chống tác hại thuốc lá bao gồm: 5 chương và 35 điều, với các biện pháp cơ bản về giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kiểm soát chặt chẽ để giảm nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để thực hiện hiệu quả công tác PCTHTL; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013; các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá; tác hại thuốc lá và tư vấn cai nghiện thuốc lá; hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng “Môi trường bệnh viện không khói thuốc lá”.

Phương Huy

* Chịu trách nhiệm xuất bản: Ths.Phan Đăng Tâm * Biên tập: BSKIII. Hầu Văn Nam, CN.Thái Văn Khoa

* Địa chỉ liên lạc: Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe; 109 Phan Đình Phùng, Huế; * ĐT: (054) 3820439-3829471;

* Email: ttttdsk@thuathienhue.gov.vn

* In 350 bản, khổ 20,5 x 29,5cm. Giấy phép xuất bản số: 14/2013/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông TT-Huế cấp ngày 17/10/2013.

* Chế bản và in tại Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Thừa Thiên Huế, 57 Bà Triệu - Huế. TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH.